

Ang Islam ba ay isang relihiyon ng ekstremismo?

Ang extremismismo, kahigpitan, at pagkiling ay mga katangiang ipinagbawal ng tamang relihiyon. Maraming mga talata sa Qur'an ang nagtataguyod ng kabaitan at awa sa pakikitungo, at ang prinsipyo ng pagpapatawad at pakikipagkasundo.

"Sa awa ng Allah, ikaw (O Muhammad) ay naging malambot sa kanila, at kung ikaw ay magaspang at matigas ang puso, sila ay mag-aalisan sa paligid mo. Kaya't magpatawad ka sa kanila at humingi ng kapatawaran para sa kanila at makipagkonsulta sa kanila sa mga bagay-bagay. Kapag nagpasya ka, magtiwala ka sa Allah. Tunay na mahal ng Allah ang mga nagtitiwala." [194] (Qur'an 3:159)

"Anyayahan mo sila sa landas ng iyong Panginoon nang may karunungan at mabuting pangaral, at makipagtalo sa kanila sa paraang mas maganda. Tunay na ang iyong Panginoon ang higit na nakakaalam kung sino ang naligaw mula sa Kanyang landas, at Siya ang higit na nakakaalam ng mga napatnubayan." [195] (Qur'an 16:125)

Ang pangunahing prinsipyo ng relihiyon ay ang pahintulot, maliban sa ilang mga ipinagbabawal na bagay na malinaw na binanggit sa Qur'an.

"O mga anak ni Adan, kunin ang inyong palamuti sa bawat oras ng pagsamba, at kumain at uminom, ngunit huwag mag-aksaya. Tunay na hindi mahal ng Allah ang mga nag-aaksaya. Sabihin: Sino ang nagbawal ng palamuti ng Allah na Kanyang inilabas para sa Kanyang mga lingkod, at ang mga magagandang bagay mula sa sustansiya? Sabihin: Ang mga ito ay para sa mga naniniwala sa buhay na ito, ngunit magiging eksklusibo sa kanila sa Araw ng Paghuhukom. Kaya't inilarawan Namin nang detalyado ang mga tanda para sa mga taong nakakaalam. Sabihin: Ang aking Panginoon ay nagbawal lamang ng mga malaswang gawain, lantad man o nakatago, at ang kasalanan, at ang di-makatarungang pang-aapi, at ang pagsamba sa iba bukod sa Allah, at ang pagsasabi tungkol sa Allah ng mga bagay na hindi ninyo alam." [196] (Qur'an 7:31-33)

Ang relihiyon ay tinutukoy ang mga bagay na nagtutulak sa extremismismo at kahigpitan, o pagbabawal nang walang patunay, bilang mga gawaing demonyo na walang kaugnayan sa relihiyon.

"O sangkatauhan, kumain mula sa mga nasa lupa na halal at malinis, at huwag sundan ang mga hakbang ni Satan. Tunay na siya ay isang malinaw na kaaway sa inyo. Siya ay nag-uutos lamang sa inyo ng kasamaan at malaswa, at upang magsalita kayo tungkol sa Allah ng mga bagay na hindi ninyo alam." [197] (Qur'an 2:168-169)

"At kanilang gagayahin ang mga tainga ng mga hayop, at kanilang babaguhin ang nilikha ng Allah. At sinumang kumukuha kay Satan bilang kaibigan sa halip na sa Allah, tunay na siya ay nagkaroon ng malinaw na pagkalugi." [198] (Qur'an 4:119)

سؤال وجواب حول الإسلام

Source: <https://mawthuq.net/demo/qa/tl/show/80/>

Arabic Source: <https://mawthuq.net/demo/qa/ar/show/80/>

Saturday 18th of January 2025 03:19:47 PM